

# เอชพี หนุนการเรียนรู้จากที่บ้าน ผ่านเว็บ Print & Play แหล่งรวมไอเดียเดียวเสริมการเรียนรู้คู่ความสนุกสำหรับเด็ก



กรุงเทพฯ, เมษายน 2563 – เอชพี อิงค์ ประเทศไทย แนะนำแพลตฟอร์มออนไลน์ Print and Play แหล่งรวมไอเดียเดียวเสริมการเรียนรู้จากที่บ้านให้เด็กๆ และผู้ปกครองได้ใช้เวลาร่วมกัน และให้การเรียนรู้เป็นเรื่องสนุกพร้อมฝึกความคิดสร้างสรรค์ใหม่

เอชพี ตอกย้ำแบรนด์ผู้นำไอที แนะนำคลังกิจกรรมออนไลน์ที่จะช่วยให้เด็กๆ ได้เพลิดเพลินกับคาแรคเตอร์ตัวการ์ตูน เพียงเลือกกิจกรรมที่ต้องการและสั่งพิมพ์ออกมาที่เว็บไซต์ [www.hp.com/th/printandplay](http://www.hp.com/th/printandplay)

HP Print & Play เหมาะสำหรับเด็กวัย 2 ถึง 12 ปี โดยเด็กๆ จะได้ฝึกใช้ความคิดสร้างสรรค์ไปกับกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ วาดเส้นเขาวงกตตามจุด เกมไขปริศนา ภาพวาดระบายสี งานพับ ตัด เปะ และอีกมากมาย โดยหวังจะเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กๆ จากที่บ้าน

ค้นหาและพิมพ์กิจกรรมเสริมทักษะให้เด็กๆ เพลิดเพลินไปพร้อมกับการเรียนรู้

กลุ่มอายุ 2 – 4 ปี กิจกรรม สัตว์โลกแสนสนุก – เรียนรู้ผ่านการเล่นไปกับผองเพื่อนสัตว์น่ารัก!

ช่วยกระต่ายน้อยตามหาแครอท

ระดับ: ง่าย

เวลาโดยประมาณ: 10 นาที

ช่วยด้วย! กระต่ายตัวน้อยติดอยู่ตรงนี้! แท็กทิมกับลูกน้อยของคุณ เพื่อช่วยกระต่ายน้อยที่น่าสงสารโดยช่วยหาทางออกจากเขาวงกต- เริ่มต้นจากลูกศรสีแดงและหาทางออกไปยังลูกศรสีเขียว

Pro tip: หลังจากลากเส้นทางที่ถูกต้องแล้วให้ระบายสีตามเส้นทางเพื่อสร้างสรรค์งานศิลปะชิ้นเอกของลูกน้อย

กลุ่มอายุ 7 – 8 ปี กิจกรรม ผลไม้แสนสนุก – เพลิดเพลินไปกับเรียนรู้ที่ท้าทายใหม่ ๆ ด้วยจิ๊กซอว์ผลไม้

จิ๊กซอว์ลูกแพร์

ระดับ: ง่าย ใช้เวลาโดยประมาณ: 15 นาที

ลูกแพร์สีเหลืองรสหวานที่แสนอร่อย มาไขปริศนานี้ไปด้วยกัน!

โดยต่อเติมจิ๊กซอว์ภาพลูกแพร์ให้สมบูรณ์

ใส่ผลไม้ลงในตะกร้าให้ถูกต้อง

ระดับ: ปานกลาง

ใช้เวลาโดยประมาณ: 20 นาที

เด็ก ๆ คนเก่งช่วยใส่ผลไม้ลงในตะกร้าได้หรือเปล่า? ใส่ผลไม้ลงในตะกร้าที่ถูกต้องโดยช่วยลูกของคุณใส่ผลไม้ลงในกล่องที่ถูกต้องผ่านเขาวงกต

Pro tip: ระบายสีต่างๆ ตามเส้นทางเหล่านี้ให้เป็นผลงานที่สมบูรณ์

กิจกรรมนี้เหมาะสำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 8 ถึง 12 ปีเช่นกัน

กลุ่มอายุ 8-12 ปี กิจกรรม เพลิดเพลินไปกับวัฒนธรรมที่แสนสนุก – โดยเรียนรู้กับวัฒนธรรมที่แตกต่าง

ไขปริศนาค้นหาช้าง

ระดับ: ยาก

ใช้เวลาโดยประมาณ: 30 นาที

มันเป็นสัตว์ใหญ่ที่มึนงงยาว! บางตัวก็มีงาที่ใหญ่มาก ๆ

ทายสิว่ามันคืออะไร? ช้างนั่นเอง

มาค้นหาช้างและไขปริศนาในภาพไปด้วยกันเถอะ

สร้างสิ่งมหัศจรรย์ที่เจ็ดของโลก

ระดับ: ยาก

ใช้เวลาโดยประมาณ: 40 นาที

สำรวจโลกและเยี่ยมชมเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกไปด้วยกันไหม?

มาพัฒนาฝีมือไปอีกขั้นด้วยการให้เด็กๆ สร้างทัชมาฮาลด้วยตัวเอง

Pro tip: นอกจากการประดิษฐ์งานฝีมือนี้แล้ว ใช้เวลาในการแบ่งปันความรู้และสัญลักษณ์เกี่ยวกับประเทศอินเดีย

พาร์ทเนอร์สำคัญในการเรียนรู้ที่บ้าน

### HP Ink Advantage

เลือกกะทัดรัดแต่ทรงพลัง HP Ink Advantage ออกแบบมาให้เหมาะกับเด็กๆ ซึ่งนอกเหนือจากความสามารถในการพิมพ์แบบไร้สายแล้ว เครื่องพิมพ์ขนาดกะทัดรัดนี้ยังช่วยให้คุณและลูกๆ สแกนภาพได้ง่ายด้วย HP Scroll Scan ที่สามารถสแกนได้หลากหลายรูปแบบตั้งแต่กระดาษ A4 ธรรมดาไปจนถึงภาพถ่ายได้อย่างง่ายดาย

### HP Ink Tank

ให้ความคิดสร้างสรรค์ของคุณล้นไหลไปกับ HP Ink Tank พิมพ์ได้ปริมาณมาก ส่งพิมพ์ผ่านมือถือได้ง่ายด้วย HP Smart App เหมาะสำหรับพิมพ์กิจกรรม Print & Play ที่เด็กๆ สามารถเรียนรู้ไปพร้อมกับคุณ มาพร้อมเทคโนโลยี Spill-free เติมหมีกเองก็ง่าย ไม่หกเลอะเทอะ

กิจกรรม HP Print & Play กับการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้แบบใหม่ในเอเชีย

ผู้ปกครองต่างมองหากิจกรรมที่จะมากระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ ควบคู่ไปกับการปลูกฝังความรักในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ให้กับลูกน้อย จากผลสำรวจ HP New Asian Learning Experience ซึ่งชี้ให้เห็นว่าทัศนคติของผู้ปกครองกลุ่มมิลเลนเนียลมีผลต่อวิธีการเรียนรู้ของเด็กๆ โดยเปรียบเทียบระหว่างการเรียนรู้ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์กับสื่อดิจิทัล พบว่าให้ประโยชน์ที่แตกต่างกัน การผสมผสานการเรียนรู้ระหว่างสื่อดิจิทัลและการพิมพ์จะสร้างประสิทธิภาพสูงสุด ช่วยจูงใจให้เด็กๆ ได้จดจ่อ และมีส่วนร่วมกับสิ่งที่พวกเขา กำลังเรียนรู้มากที่สุด

นอกจากนี้ ผลสำรวจยังให้ข้อมูลที่น่าสนใจ โดยร้อยละ 56 ของผู้ปกครองในประเทศไทย ใช้สื่อสิ่งพิมพ์ในการเพิ่มทักษะทางภาษาให้กับเด็ก ร้อยละ 61 ต้องการให้เรียนรู้ด้านดนตรีผ่านสื่อดิจิทัล ร้อยละ 43 ใช้การผสมผสานทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และดิจิทัลเพื่อเพิ่มทักษะทางคณิตศาสตร์ และร้อยละ 67 ใช้พัฒนาทักษะทางภาษาศาสตร์

HP Print & Play ส่งเสริมการเรียนรู้จากที่บ้าน สร้างการมีส่วนร่วมระหว่างคนในบ้าน เพิ่มความสนุกสนาน

เพลิดเพลินไปกับกิจกรรมต่างๆ ข้อมูลเกี่ยวกับพรินเตอร์เอชพีสามารถเข้าไปที่

<https://store.hp.com/th-th/default/printers/personal-and-home-printers/deskjet.html>

ข้อมูลเกี่ยวกับ HP Inc.

HP Inc. มุ่งมั่นสร้างสรรค์เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อประโยชน์ต่อผู้บริโภค ภาคธุรกิจ ภาครัฐ และสังคมอย่างแท้จริง

ด้วยพอร์ตโฟลิโอด้านเทคโนโลยี ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ โซลูชันการพิมพ์ 3 มิติ เอชพีส่งมอบ

ประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเข้าชมได้ที่ [hp.com](http://hp.com)